



คุณสมบัติเด่น

- ไวลด์เพชรจะอัปเกรดสัญลักษณ์และปีนบันได
- ฟรีสปิน (หมุนฟรี) จะเก็บความคืบหน้าของบันไดไว้ เพื่ออัปเกรดเพิ่มเติม
- ซื้อคุณสมบัติ เพื่อไปไกลกว่าด้วยบันไดที่เติมความคืบหน้าไว้แล้ว

Red Tiger ขอเสนอ: ล่าเพชรไต่ระดับ

เพชรคือเพื่อนแท้ของการสปินในล่าเพชรไต่ระดับ! ปีนบันไดแล้วปลดปล่อยประกายในทุกๆ ชั้น!

ไวลด์เพชรหรือ Diamond Wilds จะปรากฏในวงล้อที่ 2, 3, และ 4 ซึ่งนอกจากจะใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆ แล้ว มันยังช่วยให้คุณเป็นบันได เพื่ออัปเกรดสัญลักษณ์รางวัลที่ต่ำกว่า เป็นสัญลักษณ์รางวัลที่สูงกว่าด้วย แต่ละเกมจะเล่นด้วยสปิน 30 รอบ โดยไวลด์เพชรจะเติมลงในบันไดอัปเกรดแต่ละชั้น เก็บไวลด์เพชร 3 อันเพื่อปีนขึ้นสู่ระดับถัดไป และเมื่อผ่านเลเวลแล้ว เกมจะเปลี่ยนสัญลักษณ์รางวัลที่ต่ำกว่าให้เป็นรางวัลที่สูงกว่า ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลใหญ่ โดยฟรีสปินจะช่วยให้คุณคงความคืบหน้าของบันไดทั้งหมดเอาไว้ และมอบโอกาสในการอัปเกรดให้มากกว่าเดิม ในขณะที่การซื้อคุณสมบัติ จะช่วยให้คุณข้ามไปยังรอบที่สูงขึ้นได้ทันที พร้อมความคืบหน้าบันไดที่เติมไว้แล้ว

เตรียมพร้อมปีนบันได และกวาดเงินรางวัลระยิบระยับไปกับล่าเพชรไต่ระดับ!

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	5 x 3
วินไลน์	25
เงินรางวัลสูงสุด	24,473x
ความผันผวน	5/5 (สูง)
ความถี่ในการชนะ	5/5 (สูง)
เงินเดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เงินเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 20
คุณสมบัติ	4 (ไวลด์เพชร, บันไดอัปเกรด, ฟรีสปิน, การซื้อคุณสมบัติ)
ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด	90.78%, 92.73%, 94.70%, 95.69%, 95.70%
ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด	90.06%, 90.75%, 92.74%

คุณสมบัติในเกม

ไพลด์เพชรและบันไดอัปเกรดสัญลักษณ์



ไพลด์เพชรจะปรากฏในวงล้อที่ 2, 3, และ 4 ซึ่งใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในบันไดอัปเกรดสัญลักษณ์ ซึ่งเกมนี้มีสปีน 30 รอบ โดยมีตัวติดตามความคืบหน้า การได้ไพลด์เพชรจะเติมบันไดแต่ละขั้น ซึ่งอัปเกรดสัญลักษณ์รางวัลที่ต่ำกว่าให้เป็นรางวัลที่สูงกว่า โดยที่บันไดแต่ละระดับมี 3 ขั้นที่ต้องเล่นให้สมบูรณ์ เริ่มจากสัญลักษณ์รางวัลน้อยที่สุดไปยังสัญลักษณ์รางวัลสูงสุด ซึ่งการอัปเกรดจะเกิดขึ้นก่อนคำนวณรางวัลในไลน์เมื่อสิ้นสุดรอบ ความคืบหน้าจะรีเซ็ต แล้วสัญลักษณ์จะกลับสู่สถานะเริ่มต้น



ฟรีสปิน

ฟรีสปินจะเกิดขึ้นโดยการได้ฟรีสปินสแคตเตอร์ 3 อันขึ้นไป ที่กระจายอยู่ทั่ววงล้อ ซึ่งการได้รับสแคตเตอร์ 3, 4, หรือ 5 อันนั้น จะทำให้ได้รางวัลเป็นฟรีสปิน 9, 12, หรือ 20 ครั้ง ตามลำดับ และสแคตเตอร์เพิ่มเติมที่ได้ระหว่างคุณสมบัติ สามารถทำให้เกิดฟรีสปินเพิ่มขึ้นได้ 9, 12, หรือ 20 ครั้ง



อัปเกรดสัญลักษณ์ทั้งหมดจะยังส่งผลอยู่ระหว่างฟรีสปิน และไพลด์เพชรใดๆ ที่ได้นั้น จะเพิ่มความคืบหน้าของบันไดอัปเกรดสัญลักษณ์ต่อไป เช่นเดียวกับในเกมหลัก เมื่อสิ้นสุดฟรีสปิน ความคืบหน้าที่ได้บนบันไดจะถูกย้ายไปสู่เกมหลัก

ชื่อคุณสมบัติ



- ฟรีสปินส้ม:** การันตีได้ฟรีสปินสแคตเตอร์ 3 อันขึ้นไป และเข้าสู่รอบโบนัส เพื่อลุ้นเงินเดิมพัน 20x เมื่อชื่อคุณสมบัตินี้ เกมจะบันทึกสถานะปัจจุบันไว้ แล้วจะย้ายไปสู่สถานะใหม่ ซึ่งจะเติมบันไดระดับ 2 ไร่แล้ว และสัญลักษณ์รางวัลต่ำสุด 2 อันจะแทนที่ด้วยส้ม โดยสถานะเกมที่บันทึกไว้จะกลับสู่สถานะเดิมเมื่อสิ้นสุดรอบเกมที่ชื่อแล้ว
- ฟรีสปินองุ่น:** การันตีได้ฟรีสปินสแคตเตอร์ 3 อันขึ้นไป และเข้าสู่รอบโบนัส เพื่อลุ้นเงินเดิมพัน 120x เมื่อชื่อคุณสมบัตินี้ เกมจะบันทึกสถานะปัจจุบันไว้ แล้วจะย้ายไปสู่สถานะใหม่ ซึ่งจะเติมบันไดระดับ 3 ไร่แล้ว และสัญลักษณ์รางวัลต่ำสุด 3 อันจะแทนที่ด้วยองุ่น โดยสถานะเกมที่บันทึกไว้จะกลับสู่สถานะเดิม เมื่อสิ้นสุดรอบเกมที่ชื่อแล้ว
- ฟรีสปินแดงโม:** การันตีได้ฟรีสปินสแคตเตอร์ 3 อันขึ้นไป และเข้าสู่รอบโบนัสเพื่อลุ้นเงินเดิมพัน 200x เมื่อชื่อคุณสมบัตินี้ เกมจะบันทึกสถานะปัจจุบันไว้ แล้วจะย้ายไปสู่สถานะใหม่ ซึ่งจะเติมบันไดระดับ 4 ไร่แล้ว และสัญลักษณ์รางวัลต่ำสุด 4 อันจะแทนที่ด้วยแดงโม สถานะเกมที่บันทึกไว้จะกลับสู่สถานะเดิม เมื่อสิ้นสุดรอบเกมที่ชื่อแล้ว
- ฟรีสปิน BAR:** การันตีได้ฟรีสปินสแคตเตอร์ 3 อันขึ้นไป และเข้าสู่รอบโบนัสเพื่อลุ้นเงินเดิมพัน 800x เมื่อชื่อคุณสมบัตินี้ เกมจะบันทึกสถานะปัจจุบันไว้ แล้วจะย้ายไปสู่สถานะใหม่ ซึ่งจะเติมบันไดระดับ 5 ไร่แล้ว และสัญลักษณ์รางวัลต่ำสุด 5 อันจะแทนที่ด้วย BAR โดยสถานะเกมที่บันทึกไว้จะกลับสู่สถานะเดิม เมื่อสิ้นสุดรอบเกมที่ชื่อแล้ว



รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
DiamondsUp	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด	diamondsup	diamondsup000000	90.78%, 92.73%, 94.70%, 95.69%, 95.70%
DiamondsUp	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด	diamondsup	diamondsup000000	90.06%, 90.75%, 92.74%

เงินสมทบแจ็กพอด 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

เกี่ยวกับแจ็กพอดของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด เกมล่าเพชรไต่ระดับสามารถเลือกเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอดของ Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชันแจ็กพอดของเกมหลัก จะต้องจับคู่กับการสมทบแจ็กพอด เพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมพื้นฐานแจ็กพอดที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.06% กับการสมทบแจ็กพอด 1% ทำให้ RTP โดยรวมมีค่าเป็น 91.06% RTP ในส่วนของเงินสมทบแจ็กพอดจะเป็น 100%

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)